



ประจำวันที่ 18 เมษายน 2559

ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 7/2559

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

(1) ร่างระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ...

(2) ร่างระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

พ.ศ. ...

(3) ร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

(4) ร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

2. ที่ประชุมเห็นชอบให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในเรื่องเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยมาบังคับใช้กับข้าราชการศาลยุติธรรมโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 9/2559

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ดังนี้

1. เห็นชอบให้ข้าราชการตุลาการซึ่งช่วยทำงานครบหกเดือน จำนวน 2 คน ช่วยทำงานในตำแหน่งเดิมต่อไป

2. ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้กำหนดให้ข้าราชการตุลาการส่งแบบแสดงความจำนงในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 นั้น ให้ขยายระยะเวลาการส่งแบบแสดงความจำนงออกไปถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบ 134 ปี



เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบ 134 ปี ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านหน่วยประคอง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตและการพัฒนาหน่วยงาน

ปัจจุบัน บ้านหน่วยประคองมีประชากร 110 ครัวเรือน ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ และใช้เป็นสถานที่ตั้งสถาบันการเงินชุมชน กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มอื่นๆ

สำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดโครงการเสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จะจัดโครงการเสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559 และ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อให้พนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม จำนวน 600 คน จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเสริมสร้างทักษะและความพร้อมในการให้บริการประชาชนด้วยรูปแบบเชิงรุก สามารถอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล รวมทั้งมีเครื่องแต่งกายเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ซึ่งในปีนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมมีเป้าหมายให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนของศาลยุติธรรมไม่ต่ำกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

ทั้งนี้ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่างดำเนินการส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อส่งรายชื่อพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมเข้าร่วมโครงการ

